

Các cảm giác không bình thường của cơ thể như đau ở tại vùng sinh dục, đau buốt ống dẫn tinh đều là triệu chứng bệnh lý nguy hiểm mà phái mạnh không nên chủ quan. Vậy trường hợp này là gì, nguyên nhân nào gây ra và biện pháp khắc phục. Tham khảo rõ hơn trong bài viết sau đây.

Đau buốt ống dẫn tinh là bệnh gì?

Hiện tượng đau buốt ở dương vật bởi vì ống dẫn tinh là đoạn nối giữa túi tinh ra ngoài dương vật nên không ít người khi bị đau buốt ở dương vật lại nghĩ rằng mình bị đau buốt ống dẫn tinh.

Ống dẫn tinh có hình dáng như một sợi dây dài khoảng 30 - 45cm nhưng đường kính rất bé, chỉ khoảng 2mm làm nhiệm vụ vận chuyển tinh trùng từ tinh hoàn lên tuyến tiền liệt, sau đó tinh trùng theo ống niệu đạo ra ngoài cơ thể khi cánh mày râu đạt cực khoái để tiến hành nhiệm vụ thụ tinh.

Hiện tượng [đau buốt ống dẫn tinh](#) (đau buốt dương vật) nếu kéo dài lâu ngày kèm theo những dấu hiệu như ngứa ngáy, sưng tấy, chảy dịch mủ... Thì đó là một số biểu hiện của các bệnh lý như:

✓ Viêm mào tinh hoàn:

Mào tinh hoàn có vai trò kết nối tinh hoàn với ống dẫn tinh, có khả năng vận chuyển, lưu trữ và giúp cho những tế bào tinh trưởng thành.

Bệnh lý này thường khởi phát bằng một số cơn đau tức vùng mặt sau tinh hoàn cũng như lan dần đến vùng hạ vị. Tùy trạng đau có khả năng ở không ít mức độ khác nhau.

Thêm vào đó bệnh nhân có thể bị tiểu buốt, rát, tiểu gấp, sốt, buồn nôn...

✓ viêm bao quy đầu:

Khi bị viêm nhiễm bao quy đầu, quý ông có cảm giác đầu dương vật đau buốt, nóng rát, sưng tấy đỏ. Trên bề mặt phần quy đầu xuất hiện không ít mụn nước nhỏ li ti, có bề mặt nhẵn bóng, lúc đấng mày râu lột lớp mặt bên trong của quy đầu sẽ thấy những vết loét màu hồng, có dịch kèm theo mùi hôi rất khó chịu.

Bệnh không trị nhanh chóng có thể làm cho quý ông bị ung thư dương vật hay quý ông phải đối mặt với nguy cơ bị vô sinh hiếm muộn.

✓ Bệnh lan truyền qua đường tình dục:

Khi đấng mày râu mắc những bệnh lây nhiễm qua đường nam nữ như bệnh lậu, chlamydia, mụn rộp sinh dục... Cũng có triệu chứng ngứa ngáy, đau rát, sưng tấy đỏ cũng như chảy mủ có mùi hôi khó chịu ở dương vật.

Đau buốt ống dẫn tinh (đau buốt dương vật) làm hậu quả tới tình huống sức khỏe cũng như sức khỏe sinh sản của phái nam, thậm chí có thể dẫn đến tác hại vô sinh - hiếm muộn.

Vì thế, để biết xác thực đau buốt ống dẫn tinh là bệnh gì thì nam giới hãy tới cơ sở y tế có tiếng để được khám cũng như giúp đỡ chữa liền, hiệu nghiệm khi mắc bệnh.

Bạn có thể muốn biết:

[câu nhỏ bị sưng](#) là bị sao, phương pháp chữa tốt nhất

[phòng khám nam khoa quân bình thanh](#) nào hiệu quả an toàn

Phương thức chữa đau buốt ống dẫn tinh ở quý ông hiệu nghiệm dứt điểm

Để khắc phục trường hợp đau buốt ống dẫn tinh, quý ông buộc phải xác định rõ lý do dẫn đến bệnh là gì. Thành ra, việc thăm khám tại cơ sở có tiếng là việc bắt buộc thiết, sau khi xét nghiệm và tìm được tác nhân gây nên bệnh thì một số bác sĩ sẽ căn cứ vào từng trường hợp của người bị bệnh mà đề ra các phác đồ chữa hiệu nghiệm.

- Đau buốt ống dẫn tinh do mắc viêm nhiễm nhiễm: những b.sĩ sẽ dùng thuốc kháng sinh đặc hiệu nhằm dòng bỏ tác nhân gây ra bệnh, chống viêm nhiễm, bớt đau lúc xuất tinh,... Không chỉ thế, lúc kết hợp với thuốc Đông y giúp giúp đỡ quá trình chữa đạt hiệu quả cao, nâng cao sức miễn dịch cho cơ thể và tránh tình trạng tái phát.

- Đau buốt ống dẫn tinh do viêm ống dẫn tinh: trong trường hợp nặng, y bác sĩ có khả năng sẽ chỉ định thực hiện thủ thuật thông ống dẫn tinh cho bệnh nhân.

- Đau buốt ống dẫn tinh do bị các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục: Trong hiện tượng này, người bị bệnh cần được khám bệnh để thấy, và các chuyên gia sẽ căn cứ từng bệnh lý mà dẫn ra biện pháp điều trị hợp lý nhất.

Thêm vào đó, những b.sĩ khuyên rằng, để quá trình chữa đạt hiệu quả cao nhất, đàn ông bắt buộc chú ý kiêng quan hệ tình dục trong quy trình chữa trị, bổ sung chế độ dinh dưỡng thích hợp, hạn chế bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích có hại khác,... Trong suốt quá trình chữa trị cũng như ngăn chặn những bệnh lý nam khoa hiểm nguy.

Hy vọng những san sẻ về [đau buốt ống dẫn tinh](#) là bệnh gì, phương pháp chữa sẽ đem đến không ít thông tin hữu ích cho nam giới.